

1 Cách Chúa muốn mọi người sống được minh họa qua cuộc đời của Chúa Cứu Thế Jêsus. Ngài là một tấm  
2 gương tôi cần bước theo. Giờ, tôi muốn xem xét thêm về sự khiêm nhường của Ngài.

3  
4 Tôi thấy Chúa Jêsus hòa mình hoàn toàn với con người. Ngài không xấu hổ khi trở thành một con người.  
5 Kinh thánh nói: “Ngài không xấu hổ khi gọi chúng ta là anh em của Ngài.”

6  
7 Đôi lúc tôi cảm thấy mình cao hơn người nào đó. Tôi nghĩ tôi học cao hơn...hay tôi thuộc tầng lớp cao hơn  
8 trong xã hội. Tất cả điều này đều từ sự méo mó của sự kiêu ngạo đã lây nhiễm tôi kể từ thời của A-đam  
9 phạm tội lúc ban đầu. Chúa Jêsus đến để minh chứng rằng về cốt lõi thì tất cả mọi người đều bình đẳng, bất  
10 chấp chủng tộc, gia đình, học thức, hiểu biết, văn hóa, địa vị hay bất kỳ điều gì. Ngài đến và trở nên một với  
11 những người nhỏ nhất và thấp nhất trong đẳng cấp xã hội trong thời của Chúa ở nước Israel. Ngài đến thấp  
12 hơn tất cả mọi người bởi vì đó là cách duy nhất Ngài có thể trở nên đầy tớ cho mọi người. Tôi không thể là  
13 đầy tớ cho người khác nếu tôi không sẵn sàng hạ mình thấp hơn người đó. Nếu tôi muốn đưa ai đó lên cao  
14 thì tôi phải hạ mình thấp hơn người đó. Đó là cách Chúa Jêsus đã đến trên đất.

15  
16 Bây giờ Đức Thánh Linh đã đến để khiến tôi có tâm trí giống như tâm trí của Chúa Jêsus. Nói cách khác, để  
17 khiến tôi nghĩ giống hệt Chúa Jêsus. Đây không phải là lý thuyết. Nó không chỉ là lời nói suông người ta nói  
18 trong một buổi nhóm. Nó cần phải trở thành hiện thực trong cuộc sống của tôi...rằng trong tâm trí tôi tôi  
19 không còn coi mình cao hơn bất kỳ người nào khác...bất chấp chủng tộc...tôn giáo...hay bất chấp cái gì đi  
20 nữa. Chỉ khi ấy tôi mới có thể nói sự khiêm nhường của Chúa Cứu Thế bắt đầu hành động trong tư tưởng  
21 của tôi. Cố thử trả lời câu hỏi này: Đây là những ý nghĩ tôi nghĩ về bản thân...khi nghĩ về chính mình? Tôi  
22 có thể trả lời câu hỏi đó không? Tôi nghĩ gì về chính mình? Tôi có nghĩ chính mình có thể cũng đẹp  
23 trai...thông minh...hay may mắn vì được sinh ra trong gia đình giàu có...hay những điều tương tự như thế?  
24 Tại đây tôi có thể thấy những tư tưởng của mình giống của Chúa Cứu Thế như thế nào và bao nhiêu tư  
25 tưởng của mình thì giống của ma quỷ. Nếu tôi so sánh chính mình với người khác và coi mình cao hơn thì  
26 chính xác đó là những tư tưởng đã đi qua tâm trí của Lucifer, kẻ đã biến thành ma quỷ.

27  
28 Kinh thánh nói trong Phi-líp chương 2 câu 3 phải coi người khác trọng hơn mình và tác giả nói tiếp trong  
29 phân đoạn Kinh thánh đó về Chúa Jêsus, Chúa Cứu Thế là tấm gương cho tôi. Phao-lô đã từng nói trong  
30 sách Ê-phê-sô 3:8: “Tôi là người nhỏ nhất trong tất cả các thánh đồ.” Phao-lô đã nắm rất chắc sự khiêm  
31 nhường của Chúa Cứu Thế đó là khi ông nghĩ về bản thân, ông thấy chính mình hoàn toàn nhỏ nhất giữa  
32 vòng những người tin Chúa. Không có sự mâu thuẫn giữa điều này và việc Phao-lô nói hội thánh tại Cô-  
33 rinh-tô rằng họ chiều theo nhục dục. Phao-lô không chiều theo nhục dục. Để ý, Kinh thánh không bảo tôi:  
34 “Hãy coi người khác tốt hơn mình.” Điều này là không thể.

35  
36 Ai là người khiêm nhường nhất từng bước đi trên đất? Câu trả lời là Chúa Cứu Thế Jêsus. Ngài là người  
37 khiêm nhường nhất từng bước đi trên đất. Giờ hãy trả lời câu hỏi này. Chúa Jêsus có coi người khác là tốt  
38 hơn Ngài không? Ngài có thể làm điều đó như thế nào? Ngài vô cùng trong sạch. Ngài vô cùng thánh khiết.  
39 Ngài biết Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là tay sai cho ma quỷ. Ngài không xem người khác tốt hơn mình. Khiêm  
40 nhường không có nghĩa xem người khác tốt hơn mình bởi vì nếu thế tôi phải tin vào một lời dối trá. Khi  
41 Phao-lô viết thư cho những người tin Chúa tại Cô-rinh-tô: “Anh em còn chiều theo nhục dục...còn trẻ  
42 con”...liệu ông có xem những người tin Chúa ở Cô-rinh-tô tốt hơn mình không? Không. Và một số người đã  
43 sa phải sự khiêm nhường sai lầm này khi họ cố gắng và vật lộn để coi người khác tốt hơn mình. Đó là nỗ lực  
44 vô ích. Kinh thánh không bảo tôi phải làm thế. Kinh thánh nói gì trong sách Phi-líp 2:3? Hãy coi người khác  
45 trọng hơn mình. Câu này khác. Chúa Jêsus coi người khác luôn trọng hơn mình. Vì thế Ngài lấy chậu nước  
46 và rửa chân cho các môn đồ vào bữa tối cuối cùng. Đó là một công việc của những nô lệ trong thời đó. Nếu  
47 tôi đến một gia đình và họ giàu có thì họ có những nô lệ. Nô lệ là những người được mua về...làm việc  
48 không được tiền công. Họ còn thấp hơn cả những người phục vụ. Và một trong những nhiệm vụ của nô lệ  
49 khi khách đến nhà đó là cởi giày khỏi chân và lấy chậu rửa chân cho khách. Vì thế bất kỳ một bữa tiệc nào  
50 cũng được chuẩn bị một chậu nước gần cửa.

51  
52 Vì thế khi Chúa Jêsus và các môn đồ dự bữa tối cuối cùng không có chủ nhà tại đó. Họ chỉ được mượn một  
53 căn phòng trống nhưng chậu nước rửa chân thì vẫn ở đó. Giờ câu hỏi đặt ra là ai sẽ làm công việc rửa chân

54 cho mọi người? Và từng môn đồ hẳn đã nghĩ: “Ồ, mình sẽ không làm công việc đó đâu.” Phi-ê-rô có lẽ đã  
 55 nghĩ: “Ồ, mình sẽ là người lãnh đạo thay thế sau khi Chúa Jê-sus đi. Làm sao mình có thể làm việc đó được  
 56 chứ?” Còn Ma-thi-ơ thì nghĩ: “Ồ, mình là một kế toán có học. Mình không thể rửa chân cho các môn đồ kia  
 57 được.” Và như thế, mỗi môn đồ có lẽ đã nghĩ mình cao hơn những người khác theo một cách thức nào đó.  
 58 Vì thế họ không thể làm công việc của nô lệ được. Tốt nhất là không nên làm việc đó. Và rồi Chúa Jê-sus lấy  
 59 chậu rửa chân và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ. Tại sao? Vì Ngài nói: “Ồ, các con trọng hơn ta,” Họ  
 60 không thuộc linh hơn Chúa... Ngài không nghĩ thế. Nhưng Ngài đối xử với họ như họ là những người trọng  
 61 hơn Ngài. Đó là một hành động cho thấy Ngài thật khiêm nhường. Có thể có những người hành xử khiêm  
 62 nhường. Nhiều người nghĩ rằng làm việc đó để cho thấy họ là những đầy tớ và họ khiêm nhường. Nhưng tất  
 63 cả chỉ là giả tạo. Chúa ghét điều đó. Chúa Jê-sus chân thật. Ngài thật sự đứng vào chỗ trở nên chẳng là gì  
 64 trước Cha trên trời của mình. Và sự khiêm nhường thật là như thế. Đứng vào chỗ trở nên hoàn toàn không là  
 65 ai trước mặt Đức Chúa Trời. “Lạy Chúa, con chẳng là ai cả. Con là ai đi nữa thì Chúa đã tạo nên con.”

66  
 67 Nếu tôi thông minh thì ai tạo nên tôi thông minh? Chúa đã tạo nên tôi. Có rất nhiều trẻ em sinh ra trên thế  
 68 giới này chậm phát triển. Có thể tôi sinh ra như thế. Có thể tôi sinh ra với một cái não có tật hay một thân  
 69 thể tật nguyền và cũng có thể tôi sinh ra rồi sau đó bị bại liệt hay sinh ra đã có bệnh tật bẩm sinh giống như  
 70 nhiều đứa trẻ khác sinh ra trên đời này. Thế tôi sẽ là ai? Nếu thế thật là phù hợp để tôi hoàn toàn khiêm  
 71 nhường khi nghĩ về hoàn cảnh của mình. “Chúa ơi, con sẽ có gì đây nếu không được nhận từ nơi Ngài?” Chỉ  
 72 có một người ngu ngốc mới kiêu ngạo.

73  
 74 Chúa Jê-sus đã đứng vào chỗ của một người nô lệ nhưng tôi cũng đọc Ngài thậm chí còn đi xa hơn. Cái gì  
 75 thấp hơn cả một người nô lệ? Hầu hết mọi người sẽ nói: “không còn gì thấp hơn...đó là địa vị thấp nhất rồi.”  
 76 Không...một tên tội phạm...một kẻ giết người sẽ bị coi thậm chí còn thấp hơn cả một tên nô lệ. Tôi đọc  
 77 được rằng Chúa Jê-sus đã chịu đóng đinh giống như một tên tội phạm. Hình phạt đóng đinh...giết người trên  
 78 thập tự giá...là hình phạt người La Mã dùng cho những tên tội phạm xấu xa nhất tại Palestine. Những tên tội  
 79 phạm bình thường không bị đóng đinh. Nhưng những tên xấu xa nhất...những tên xấu xa tệ hại nhất không  
 80 còn cách nào khác...thì họ sẽ giết chúng với quá trình đóng đinh khủng khiếp, tại đó những tên tội phạm  
 81 chịu đau đớn và chết sau một khoảng thời gian vài tiếng. Và Chúa Jê-sus đã hạ mình đến mức chết trên thập  
 82 tự giá như một tên tội phạm. Kinh thánh trong sách Ê-sai nói: “Ngài bị liệt vào cùng với những kẻ phạm  
 83 tội.” Ngài bị liệt vào hạng tội phạm. Nhưng bởi vì ý muốn của Cha mà Ngài chấp nhận điều đó. Ngài đã  
 84 vâng lời.

85  
 86 Thật là kỳ lạ khi thấy sự khiêm nhường của Chúa Jê-sus ngay từ khi Ngài mới được sinh ra như một trẻ con.  
 87 Trong sách Luca chương 2 câu 51 Kinh thánh nói: “Chúa Jê-sus đến làng Na-xa-rét và Ngài tiếp tục thuận  
 88 phục Giô-sép và Ma-ri.” Và điều đó tiếp diễn trong suốt 30 năm. Liệu Giô-sép và Ma-ri có hoàn hảo không?  
 89 Không phải như thế. Họ không tốt hơn bất kỳ một cặp vợ chồng nào ngày nay. Hãy nghĩ về một gia đình  
 90 bình dân ngày nay có một chồng và một vợ cãi vã nhau ít nhất một vài lần. Giô-sép và Ma-ri giống như thế.  
 91 Họ không phải là người hoàn hảo chưa từng phạm tội. Không có ai như thế cả. Họ cũng là những tội nhân.  
 92 Họ không hoàn hảo. Họ không biết tất cả mọi thứ. Và tại gia đình họ lại có Chúa Jê-sus sống vô tội...là  
 93 người hoàn hảo và chưa từng làm gì sai. Vậy ai cần phải phục theo ai? Có người nghĩ Giô-sép và Ma-ri cần  
 94 phải phục Chúa Jê-sus phải không? Những người không hoàn hảo là Giô-sép và Ma-ri cần phải phục từng  
 95 người hoàn hảo là Chúa Jê-sus. Nhưng không như thế, Chúa Jê-sus thuận phục bố mẹ nuôi của mình.

96  
 97 Thuận phục người thấp hơn tôi là không dễ. Liệu tôi có thể phục tùng ai đó thấp hơn mình không? Nếu tôi  
 98 khiêm nhường thật thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Tôi sẽ thuận phục bất kỳ ai bởi vì tôi sẽ nhận ra tôi chẳng là ai  
 99 cả. Và sự khiêm nhường là bí quyết. Tôi sẽ không có một vấn đề nào với ai cả khi tôi khiêm nhường. Chúa  
 100 Jê-sus hoàn toàn hạnh phúc khi là một người thợ mộc. Khi Ngài bắt đầu chức vụ Ngài không lấy cho mình  
 101 một tước hiệu. Ngài không bao giờ gọi mình là Quý Ngài Jê-sus hay tước hiệu gì tương tự. Ngài không bao  
 102 giờ muốn địa vị, tước hiệu hay bất kỳ thứ gì sẽ tôn Ngài cao hơn người bình thường mà Ngài đến để phục  
 103 vụ. Ngài trở nên giống như anh em của Ngài trong mọi cách. Khi họ muốn tôn Ngài làm vua Ngài lánh khỏi  
 104 họ. Ngài không bao giờ làm gì chỉ để mong người khác tôn trọng Ngài. Nếu Ngài chữa lành cho người bệnh,  
 105 Ngài bảo người bệnh: “Đừng nói cho ai biết.” Tôi có thấy được sự khiêm nhường của Chúa Jê-sus không?  
 106 Ngài muốn tất cả vinh quang được dâng lên Cha. Ngài không bao giờ muốn kéo ai đến gần với Ngài. Phép lạ

### 33 Sự Khiêm Nhường Trong Cuộc Sống Trên Đất Của Chúa Jêsus

Ground Zero by Zac Poonen

[www.cfcindia.com](http://www.cfcindia.com)

107 Chúa làm không phải là buổi trình diễn trước công chúng để thu hút sự chú ý về phía Ngài. Thật là một bức  
108 tranh đẹp đẽ mà tôi có về con người tôi cần phải học theo. Hãy nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới đầy những  
109 con người như thế. Còn tôi tôi có thể tạo nên một khởi đầu với cuộc đời của mình ngay bây giờ.